

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559..

..อวยพรในห้วงเทศกาลปีใหม่ของชาวไทย..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของพวกเราชาวไทย ตาม  
พระพุทธศาสนาก็ถือว่าเดือนเมษาเป็นเดือนขึ้นปีใหม่ ทุกคนก็เคยอาบน้ำคำหัวพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ตูเจ้าตุนาย  
วัดนั้นวัดนี้ เรียกว่าการอาบน้ำคำหัวนั้นคือการเคารพผู้มีอุปการะคุณแก่ลูกหลานทั้งหลาย ทำไมถึงต้องมีการ  
อาบน้ำคำหัว คนเรานี้อยู่ร่วมกันซึ่งกันและกัน กับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายาย พ่ออู๊แม่หม่อนก็ดี บางที่ท่าน  
สอนธรรมะสอนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ก็ดี ลูกหลานเดินยึกๆทำไม่ดีไม่งามเกิดการล่วงเกินทางกายของลูกหลาน  
บางที่ท่านสั่งสอนลูกหลานก็มีข้อโต้แย้ง คำพูดคำจาของพ่อของแม่ปู่ย่า ตายาย พ่ออู๊แม่อู๊ แม่หม่อนแม่  
หม่อน ก็เป็นบาปทางด้านวาจา บางทีก็คิดต่อผู้เฒ่าผู้แก่คนนั้นคนนี้อ ไม่ดีน้อ ปฏิบัติดีหรือไม่ดีนอ ก็  
เป็นบาปซึ่งกันและกัน ทางด้านจิตใจ แม้กับพระเจ้าพระสงฆ์ ตูเจ้าตุนาย ก็เหมือนกัน นึกในด้านจิตใจ องค์กร  
นั้นองค์กรนี้ปฏิบัติดีน้อ หรือ ไม่ดีน้อ บางทีก็ได้พูดคุยกันว่าพระนี้จะปฏิบัติดีหรือไม่ดีน้อ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  
บางทีเราคิดว่าดีบางทีไม่ดี ได้พูดจาปราศรัยไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการล่วงเกินต่อพระเจ้าพระสงฆ์ จะ  
เป็นบาปทางด้านร่างกายก็ดี ด้านวาจาก็ดี ด้านความคิดจิตใจก็ดี ทั้งสามอย่างนี้ อาตมาภาพในฐานะประธาน  
สงฆ์ก็ถือโอกาสถือโอกาสให้ญาติโยม หากได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี จะรู้ก็ดี  
หรือไม่รู้ก็ดี อาตมาภาพก็จะขอโทษกรรมให้กับญาติโยม เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมมีเวรมีภัย ให้อยู่มี  
ความสุขความเจริญต่อไปในปีใหม่ เรียกว่าได้อาบน้ำได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในตน ต่อไปข้างหน้าจะได้ดำรง  
กาย วาจา ใจของตนเอง ก็จะได้เป็นคุณงามความดี เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลเกิดขึ้นกับ ศรัทธาทั้งหลายเมื่อ  
ได้อโหสิกรรมกันแล้ว พอใจแล้ว ก็สบายใจ..

.. เหตุฉะนั้นแล้ว เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ได้พากันมาทำบุญทำทานการกุศล ทั้งด้านอาหารการกิน  
ทั้งด้านปัจจัยเงินทองสิ่งของต่างๆก็ดี ตามการทำมาหาได้ของตนเอง ก็จะได้เพิ่มพูนบุญบารมีของตนเองให้  
เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป เหตุฉะนั้นหากศรัทธาญาติโยมมีจุดประสงค์งานน้อมใจในสิ่งใดที่ได้ตั้งใจเอาไว้  
แล้วในปีใหม่นี้ ก็ให้อ่านบุญกุศลคุณงามความดีจงคลบ้นดาลให้ทุกท่านได้ประสบพบเห็นแต่สิ่งที่ดี  
นี่ก็ปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญ..ขอเจริญพร..